

	THÔNG TIN TUYỂN DỤNG	ID
		22JOB0114

HỖ TRỢ KỸ THUẬT**1. Yêu cầu tuyển dụng**

Tóm tắt công việc	Lắp đặt và bảo trì thiết bị		
Ngành nghề		Công việc	[114] HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Hình thức tuyển dụng	Nhân viên chính thức	Trình độ học vấn	Tốt nghiệp đại học, Semon Nhật (để xin VISA)
Nội dung công việc		Yêu cầu tuyển dụng	
<p>· Công việc chính</p> <p>Bảo trì thiết bị thông tin liên lạc (ăng ten điện thoại di động, lắp đặt modem)</p> <p>Lắp đặt và bảo trì thiết bị điều hòa không khí</p> <p>Bảo trì liên quan đến thiết bị kinh doanh</p> <p>Khi mới gia nhập công ty, bạn sẽ được làm việc với các Sempai và được hướng dẫn và giải thích kỹ lưỡng về quy trình làm việc. Công việc an toàn vì được thực hiện bởi một nhóm hai người. Tất nhiên, khi đã quen thì bạn có thể tự làm, có thể về sớm khi hết việc !</p>		<p>Khả năng giao tiếp tiếng Nhật tốt (N3 trở lên)</p> <p>* Do tính chất công việc phải làm việc ở những nơi cao như trên nóc tòa nhà. Nên khả năng đọc hiểu hướng dẫn an toàn công việc bằng tiếng Nhật là điều cần thiết để tránh bị thương.</p> <p>Có Bằng lái xe (chấp nhận bằng Việt Nam)</p> <p>* Nếu bạn chưa có thì chấp nhận cả bằng mua</p> <p>* Không có kinh nghiệm cũng được chào đón</p> <p>* Có kiến thức về thiết bị.</p>	
		Ưu tiên	
		<p>Có kiến thức về công việc điện * Bạn cần học tên các dụng cụ và cách sử dụng chúng.</p> <p>Kiến thức về mạng</p> <p>Kiến thức về thiết bị điều hòa không khí</p> <p>* Thái độ tích cực và thân thiện</p>	

2. Điều kiện làm việc

Địa điểm	Tokyo		
	Địa điểm làm việc: Shinagawa, Tokyo * Địa điểm làm việc về cơ bản là ở Tokyo		
Thời gian làm việc	9:00 18:00	Ngày nghỉ	Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ
Lương	Trên 19 Man (Tùy kinh nghiệm và năng lực)		
	Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm		
Chế độ đãi ngộ	<p>Thời gian thử việc 6 tháng</p> <p>Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo quy định</p> <p>Nhà ở công ty (tùy khu vực)</p> <p>Khám sức khỏe mỗi năm một lần</p>		
Bảo Hiểm xã hội và hỗ trợ chi phí	<p>Tăng lương mỗi năm một lần</p> <p>Hỗ trợ chi phí đi lại</p> <p>Nhà ở công ty</p>		
Lý do tuyển dụng	Bổ sung nhân sự	Thời gian thử việc	6 Tháng

3. Nội dung tham khảo

Số lượng tuyển dụng	1 người	Số vòng phỏng vấn	1 vòng
Dự kiến ngày vào công ty	Trao đổi khi phỏng vấn		
Quy trình phỏng vấn	<p>① Kiểm duyệt hồ sơ</p> <p>② Phỏng vấn (Giám đốc phụ trách, điều hành, phỏng vấn trực tuyến hoặc trực tiếp)</p>		